



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
21 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศไทย 19 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,636 คน เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 671 ราย หายป่วย 2,268 ราย ผู้ป่วยสะสม 90,722 ราย เสียชีวิต 25 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 165,810,084 ราย เสียชีวิต 3,443,440 ราย รักษาหาย 146,445,230 ราย ยอดจองวัคซีนโควิด 19 ผ่านหมอบรรจุพร้อม 7,405,567 คน แบ่งเป็น กทม. 810,331 คน ต่างจังหวัด 6,595,236 คน **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **อังกฤษ** ประกาศทดลองฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 เข็มที่ 3 กับวัคซีนทั้งหมด 7 ตัว หวังต้านโควิดกลายเป็นพันธุ์ได้ทุกสายพันธุ์ และเตรียมนำเข้าวัคซีนของแอสตราเซนเนกาและโมเดอร์นาพร้อมเดือนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนว่าเชื้อกลายพันธุ์ B 1617.2 ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในอินเดีย สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว ด้าน เจ้าชายวิลเลียมทรงเปิดเผยว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มแรกแล้ว **อินเดีย** สถาบันเซรัมแห่งอินเดียระงับการส่งออกวัคซีนโควิด 19 จนถึงสิ้นปี **สิงคโปร์** อาศัยอำนาจม.ต่อต้านข่าวปลอม สั่งให้เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ปิดคำแจ้งเตือนผู้ใช้แพลตฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลที่เท็จที่ว่ามีการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาที่เป็นอันตรายในสิงคโปร์ **ญี่ปุ่น** ออกคำสั่งห้ามชาวต่างชาติทุกคนที่มาจาก 7 ประเทศ รวมทั้งไทย เข้าญี่ปุ่นตั้งแต่ 21 พ.ค. **ไต้หวัน** พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นหลักร้อย เตรียมยกระดับเตือนภัย **มาเลเซีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 6,000 ราย มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศ

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.กลุ่มหมอไม่ทนขอให้ปลดล็อกวัคซีนทุกยี่ห้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, บางกอกทูเดย์, infoquest , prachathai, voicetv)

-กลุ่มหมอไม่ทน ล่ารายชื่อผ่าน [www.change.org](http://www.change.org) เพื่อกดดันองค์การเภสัชกรรม สธ. และรัฐบาล ให้ปลดล็อกวัคซีนทุกยี่ห้อ และยกเลิกการควบคุมอำนาจบริหารจัดการ รัฐบาลต้องรีบเปิดเผยข้อมูลเรื่องการจัดซื้อวัคซีนและเร่งเปิดให้มีวัคซีนอื่นนอกจากซิโนแวคและแอสตราเซนเนกามาให้ประชาชนเลือก เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 และ 4 ในอนาคต หรือเตรียมตัวในกรณีวัคซีนที่ฉีดไปแล้วไม่สามารถป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้ ที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดให้รพ.เอกชนนำเข้าวัคซีนทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของรัฐบาล แต่ภาครัฐกลับให้เอกชนซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ทำให้ประชาชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงอาจจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งยังไม่มีความแน่ชัดทั้งราคาและปริมาณที่จะนำเข้าที่สำคัญที่ยังไม่มีคำตอบว่าทำไมวัคซีนทางเลือกจะนำเข้าได้เร็วที่สุดในเดือน ต.ค. 2564 ซึ่งยังไม่แน่นอนและช้าเกินไป สวนทางกับจำนวนผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น และกำลังจะถึงขีดจำกัดในการดูแลผู้ป่วย จนระบบสาธารณสุขไทยใกล้ล่มสลายแล้ว

#### 2.คลัสเตอร์ในพื้นที่ต่างๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, amarintv, thejournalistclub, ไอเอ็นเอ็น

-โฆษก ศบค. เผย ฝ่าระวัง 4 คลัสเตอร์ คือ แคมป์คนงานก่อสร้าง เขตวัฒนา ร้านเฟอร์นิเจอร์ เขตสวนหลวง ราชทัณฑ์ เขตจตุจักร และบริษัทไฟแนนซ์ เขตราชเทวี และพบใหม่ 1 คลัสเตอร์ คือ แคมป์ก่อสร้าง เขตบางพลัด ควบคุมได้แล้ว 8 คลัสเตอร์ คณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข ศบค. ได้เสนอแนะให้มีศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าว เป็น แคมป์ QUARANTINE หรือแคมป์ ISOLATION

-นพ.สสจ.เพชรบุรี แฉลงข่าว พบการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี มีกลุ่มเสี่ยงประมาณ 4,000 คน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 124 ราย สะสม 845 ราย เจ้าของโรงงานประกาศหยุดกิจการชั่วคราว 14 วัน การค้นหาในชุมชน พบการติดเชื้อ 682 ราย คิดเป็น 64% รอผลตรวจเชื้ออีก 2,000 กว่าคน

-ผลตรวจเชิงรุก ตลาดยิ่งเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม 47 ราย รวมผู้ป่วยเกือบ 100 ราย

#### 3.ดารากฎหมายห้ามฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ pptv

-เกิดกระแสดารามากรณีดารานักแสดงได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ก่อนประชาชน โดย บุ่ม ปันตดา วงศ์ผู้ดี เผยว่า ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคเพราะลงทะเบียนไว้นานแล้ว และอยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง คือมะเร็ง ส่วนตัวไม่ได้รับการทาบทามให้ฉีดวัคซีน แต่มีคนในวงการได้รับการทาบทามให้ฉีดวัคซีนจริง แต่ไม่ได้จ้างด้วยเงิน ส่วนตัวมองว่าถ้าดาราสถาสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนได้ถือว่าวันทั้ง 2 ฝ่าย ด้าน บอมบ์ ธนิญ มนูญศิลป์ นักแสดงโพสต์ทวิตเตอร์ว่า ได้รับการติดต่อให้ฉีดวัคซีนซิโนแวคแต่ปฏิเสธไปเพราะเห็นว่ามีความต้องการวัคซีนมากกว่า แต่หากมีวัคซีนมากพอจะพิจารณาฉีดอีกที ขณะที่ อ้น ภูวนาท คุณผลิน พิธีกรรายการชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กว่า จะฉีดวัคซีนซิโนแวค ไม่รอวัคซีนโมเดอร์นาที่จองไว้ ย้ำว่าไม่มีใครจ้างแต่เชื่อมั่น ส่วนเรื่องการจ้างดารามาไปโปรโมท เห็นว่าถ้าดารามั่นใจก็คงไม่ยอมฉีด

-ศ. นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เคยชี้แจงว่า การเชิญดารานักแสดงมาลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพราะ ต้องการให้เป็นกลุ่มนำร่องเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

-ด้าน น.ส.พรธิดา วานิข โฆษกคณะก้าวหน้า ระบุ การใช้ดาราสื่อสารสร้างความเชื่อมั่นเรื่องวัคซีนของรัฐบาลเป็นการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพและล้ำสมัย สิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคือ รัฐบาลต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา และต้องเริ่มจากคนในรัฐบาลเอง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ยืนยันว่าทุกคนต้องเข้ามาตามระบบ และรัฐบาลต้องการให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนอยู่แล้ว

ส่วนการที่นักแสดงและคนมีชื่อเสียงหลายคนเข้ารับการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะใครก็ช่วยประชาสัมพันธ์ได้ เพียงแต่คนที่ชื่อเสียงอาจมีฐานคนสนับสนุนมากกว่า ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม

#### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-คุณพพล โกมารชุน โพสต์ภาพไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มแรก เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่สถาบันบำราศนราดูร ระบุว่า ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ให้การดูแลผู้ที่เข้ามาฉีดวัคซีนทุกคนเป็นอย่างดี ได้ฉีด AstraZeneca สำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับเชิญไปเป็นฟรีเซ็นเตอร์ ตัดเทปสัมภาษณ์เสร็จจะออนแอร์เหมือนคุณนิรุทธิ์ ศิริบรรณ

#### 4.รพ.ยุติธรรมสั่งฉีดวัคซีนให้ชรก.

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รพ.ยุติธรรม สั่งการให้อธิบดีทุกกรมประสานหาวัคซีนฉีดให้ชรก. พนักงานและลูกจ้างทุกคนในสังกัด หากยังไม่ได้รับวัคซีนจะไม่ให้เข้าพื้นที่ แต่หากได้รับเข็มแรกแล้วมีหลักฐานมาแสดง ให้เข้ามาทำงานได้

-อธิบดีกรมพินิจฯ ให้ผู้ปกครองเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ ปูพรมตรวจโควิด 4 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่-เยาวชนติดเชื้อ เร่งจัดหาวัคซีนให้เร็วที่สุด

#### 5.ปัญหาการจองฉีดวัคซีนโควิด 19

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า มาตรการการฉีดวัคซีนยุ่งยาก มีการลงทะเบียนหลายช่องทางทำให้เกิดความสับสน ไม่เป็น Single Command ควรจะมีแอปฯ เดียวครอบคลุมทุกอย่าง และอยากให้รัฐบริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ch.7)

-โฆษก กทม. แถลงข่าวว่า เตรียมเปิดเว็บไซต์ของ กทม. ในการจองฉีดวัคซีน และจองฉีดวัคซีนผ่านร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า รพ. สำหรับคนอายุ 18-59 ปี ในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ วัคซีนที่ใช้มีทั้งซิโนแวคและแอสตราเซนเนกา ได้หารือกับรพ.แรงงาน กรณีฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แล้ว ยืนยันว่าการกระจายวัคซีนจะไม่ซ้ำซ้อนกับกทม. โดยสธ.ได้จัดสรรวัคซีนให้กับก.แรงงาน เพื่อฉีดให้กับผู้ประกันตน 6 ล้านโดส ล็อตแรกช่วงเดือนมิ.ย. 1.5 ล้านโดส กระจายเฉพาะในพื้นที่กทม. และช่วงเดือนก.ค. 4 ล้านโดส จะกระจายในพื้นที่กทม. 1.5 ล้านโดส อีก 2.5 ล้านโดส กระจายใน 9 จังหวัดเศรษฐกิจ คือ สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม เชียงใหม่ ระยอง และฉะเชิงเทรา สำหรับกทม. ก.แรงงานได้จัดสถานที่ฉีดวัคซีน 45 แห่ง พร้อมเชิญผู้บริหารรพ.ในเครือประกันสังคม 12 แห่งมาประชุมเตรียมความพร้อม คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ช่วงเดือนมิ.ย.นี้

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, มติชน,ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ch.7)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายกฯ ต้องการย้ำให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแผนการกระจายวัคซีน 3 ช่องทาง คือ 1.ระบบหมอพร้อม ที่เปิดให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคลงทะเบียน และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุต่ำกว่า 60 ปี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.นี้ 2.การลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) พื้นที่กทม.ได้กระจายจุดบริการวัคซีนทั้งในสถานพยาบาลและหน่วยงาน 231 แห่ง และยังเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนนอกพร.อีก 25 แห่ง 3.การฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเฉพาะหรือการกระจายวัคซีนเชิงยุทธศาสตร์ เน้นจัดสรรวัคซีนไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม. ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานด้านการบิน ครู อาจารย์ ผู้ขับขี่ยานยนต์และจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อให้การใช้ชีวิตและเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้ นายกฯ ยังมีนโยบายให้เตรียมการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตั้งแต่ต้นเดือนมิ.ย.นี้ ก.แรงงาน ก.การคลัง และภาคเอกชนจะร่วมมือกันสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นอกจากนี้ มีเป้าหมายระดมฉีดวัคซีนแบบปูพรมในกทม. ให้ได้อย่างน้อย 5 ล้านคน หรือ 70% ของประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในเดือน มิ.ย. -ก.ค. 2564 และฉีดวัคซีนครบ 50 ล้านคนทั่วประเทศภายในปี 2564

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายภราดร ปริศนานันท์กุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของนายกฯ ว่า ต้องการให้เห็นความไม่พร้อมของระบบหมอพร้อมที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการจองฉีดวัคซีนได้ ไม่ใช่ตำหนินายกฯ และที่เลือกโพสต์เฟซบุ๊กแทนการสื่อสารภายในรัฐบาล เนื่องจากขณะนี้สภาฯ ยังไม่เปิดสมัยประชุม สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการ คือหาวิธีบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเรียกวอล์คอินหรือวิธีการใดก็ตาม

#### 6.วิจารณ์รัฐสั่งประหยัดวัคซีน

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายชินนทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรพ.สธ. มอบนโยบายให้บริหารจัดการการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา จากเดิม 1 ขวดฉีดได้ 10 โดส เป็นฉีดให้ได้ 12 โดส เพื่อประหยัดงบประมาณและกระจายวัคซีนให้ได้มากขึ้น ว่า รัฐบาลเลือกแนวทางนี้เพราะบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดทำให้มีวัคซีนไม่เพียงพอใช่หรือไม่ การบังคับให้บุคลากรฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนโดสเพิ่มขึ้น จะยืนยันได้อย่างไรว่าทุกคนจะได้รับปริมาณวัคซีนที่เพียงพอในแต่ละโดส จึงอยากเรียกร้องให้บริษัทแอสตราเซนเนกายืนยันว่าทำได้หรือไม่ หากประชาชนได้รับวัคซีนปริมาณที่น้อยกว่าปกติจะส่งผลต่อการป้องกันโรคอย่างไร

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า thailandplus, thaigov, newtv, sanook)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย การฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา 1 ขวด ให้ได้ 12 โดส จากปกติ 10 โดส สามารถทำได้เพราะ

## ประเด็นข่าว

ผู้ผลิตบรรจุวัคซีนในขวดเพื่อไว้ 20-30% คือ 6.5 ซีซี การฉีด 1 โดส จะใช้ 0.5 ซีซี จึงมีวัคซีนที่เกินมาขวดละ 1.5 ซีซี สามารถฉีดขวดละ 11-12 โดสได้ และมีการใช้เข็มพิเศษทำให้ได้วัคซีน 0.5 ซีซีแน่นอน องค์การอนามัยโลกก็เห็นว่าสามารถทำได้และเกิดประโยชน์ เพราะการฉีดวัคซีนให้ได้เพิ่มเป็น 11-12 โดส จะทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น

### 7.ห้ามวัดเพศพอสส์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จ.สุพรรณบุรี มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดในสมองตีบตั้งศพที่บ้าน อ.ดอนเจดีย์ แต่ชาวบ้านและกรรมการวัดไม่ให้พระมาสวดเพราะกลัวว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 จึงให้ผู้ใหญ่บ้านติดต่อวัดเถรพลาย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ มีพระมาสวดคืนแรกแต่คืนต่อมาไม่มีพระยอมมาสวด จนต้องตัดสินใจเผาปนกิจศพ

### 8.ฉีดวัคซีน Sinovac เข้าประเทศ EU ไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ผศ.ดร.วรัญญู ครุจิต ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. โพสต์เฟซบุ๊กกรณีมีเพจหนึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก New York Times ว่า ประเทศในทวีปยุโรป 27 ประเทศ จะอนุญาตให้ผู้ได้รับวัคซีนเข้าประเทศได้ แต่ไม่มีวัคซีน Sinovac เพราะยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ว่า การฉีดวัคซีนไม่ใช่เงื่อนไขเดียวในการเข้า EU แต่มีอีกหนึ่งเงื่อนไขคืออาการจากประเทศที่ปลอดภัยจากโควิด ซึ่งสอบถามจากกรมการกงสุลได้รับคำตอบว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ใน Safe List คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ และเกณฑ์ของ EU ที่เป็นข่าวนี้อยู่เป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น รวมถึง Sinovac ไม่ใช่ WHO ไม่รับรอง แต่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

### มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, acnews, thailandplus, thaigov

-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 210 แกลลอนๆ ละ 4 ลิตร เพื่อส่งให้รพ. 21 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ย้ำวัคซีนแอสตราเซนากายังเป็นวัคซีนหลักของไทย และยืนยันจะส่งให้ภายในเดือนมิ.ย.นี้ตามสัญญา พร้อมเร่งเจรจาและจัดหาวัคซีนตัวอื่นเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมคนไทยทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก.รายวัน, mcot

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สป.สธ. เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ส่วนกลาง และหน่วยงาน/องค์กรที่ขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า ในระยะต่อไปจะประสานกับสสจ.นนทบุรีส่งรายชื่อประชาชนในชุมชนรอบกระทรวงฯ ที่ลงทะเบียนกับรพ.สธ.มารับการฉีดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, แนวหน้า, acnews, innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพิ่มการเข้าถึงประชาชน ศึกษากระบวนการลงทะเบียนและการจัดบริการที่รวดเร็ว เพื่อแชร์ข้อมูลกับสธ.สำหรับช่วงที่มีวัคซีนเข้ามา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, บ้านเมือง, bangkokbiznews, workpointtoday, ch.7, ประชาชาติธุรกิจ, thaigov, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก ณ สถาบันการแพทย์บางรัก ระยะแรกเป็นวัคซีนซิโนแวคที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 แสนโดส ฉีดให้คนจีนที่พำนักในประเทศไทยตามรายชื่อของสถานทูต ตลอดจนนักเรียนไทยและบุคลากรของหน่วยงานที่ไปศึกษาหรืออบรมที่ต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติในระยะต่อไป ให้บริการได้อย่างน้อยวันละ 180 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, acnews, thaigov

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จาก บมจ. ลินด์ (ประเทศไทย) มูลค่า 5 ล้านบาท และรับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ 8,000 ชุด จาก ดร.ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บ. ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยที่รพ.บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ch.7, thailandplus, innnews

-ปลัด สธ. เผย รพ.บุษราคัมดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แล้ว 427 ราย หายกลับบ้าน 6 ราย ส่งต่อรักษา 15 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 406 ราย ส่วนใหญ่อาการเล็กน้อย เตรียมเปิดเพิ่มอีก 1 พันเตียง หลังรับดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน บุคลากรทางการแพทย์มีเพียงพอ พร้อมมีระบบผู้ป่วยจิตอาสาช่วยดูแลกันเองภายในรพ.

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ขอร้องทุกคนร่วมหยุดวิกฤติโควิด 19 ซึ่งเป็นวิกฤติด้านสาธารณสุขที่รุนแรงสุดในรอบ 100 ปี เน้น 4 ข้อความจริง และ 4 ข้อต้องทำ ร่วมหยุดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ChiangmaiNews)

-กรมอนามัย แนะนำประชาชนเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด 19 ภายในครอบครัวและชุมชน ให้มากขึ้นและต่อเนื่อง หลังพบการแพร่ระบาดในชุมชนหลายกลุ่มก้อน ซึ่งจากผลสำรวจอนามัยโพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกกังวล โดยกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกกังวลต่อการติดเชื้อมากที่สุด คือ การกินดื่มร่วมกัน หากพบตนเองมีความเสี่ยงให้แยกกักตัว เลี่ยงการใกล้ชิดคนในครอบครัวและคนในชุมชน พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, pptv, bangkokbiznews)

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. รับมอบวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนเพิ่มอีก 1.5 ล้านโดส โดยก่อนหน้านี้ได้นำเข้ามาแล้ว 8 ล็อต รวมวัคซีนที่อภ. จัดหาเข้ามาแล้วทั้งสิ้น 6 ล้านโดส คาดการณ์ว่าจะนำเข้าอีก 3,000,000 โดส ภายในเดือนมิ.ย.นี้

-เฟซบุ๊กเพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เผยแพร่คลิปวิดีโอการลำเลียงวัคซีนซิโนแวค 1.5 ล้านโดส ลงจากเครื่องบินขนส่งจากประเทศจีน เพื่อส่งอภ.กระจายไปยังหน่วยบริการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, js.100

-สธ. แจ้งเตือนข่าวปลอม ลงทะเบียนขอรับบริการวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ อย่าเชื่อ อย่าแชร์ อย่าเข้าไปกรอกข้อมูล อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ผู้ตรวจราชการ สธ. และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 8 ลงพื้นที่นครพนม ติดตามการบริการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ลานจอดรถใต้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย เครือข่ายของรพ.สมุทรสาคร

-ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 3 ติดตามการควบคุมโควิด 19 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ จ.ชัยนาท

-ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการในตำบลประสานงานกับที่ว่าการอำเภอ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ ตั้งจุดลงทะเบียน "หมอมพร้อม" สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้มีความประสงค์รับวัคซีน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 1.อายุ 60 ปีขึ้นไป 2.อายุ 18-59 ปี ที่มี 7 โรคเรื้อรัง โดย 2 กลุ่มนี้จะได้รับใบนัดฉีดวัคซีนทันที 3.อายุ 18 - 59 ปี มีความประสงค์จะขอรับการฉีดวัคซีน จะจดชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอรับวัคซีนในชุดต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ บ. ไอคอนสยาม จก. ร่วมแถลงข่าว ศิริราชร่วมพลังภาครัฐ เอกชน ฉีดวัคซีนให้ประชาชน เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีน 2 แห่ง คือ ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้บริการฉีดวัคซีน 1,000 คนต่อวัน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกทผ. อาทิ บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอาชีพเสี่ยง หรือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ จุดฉีดวัคซีนไอคอนสยาม เป็นประชาชนในเขตคลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย ส่วนทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นประชาชนในเขตบางนา พระโขนง ทดสอบระบบฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใกล้เคียง 320 คน เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ไอคอนสยาม และจะทดสอบระบบการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษาและอาสาสมัคร 320 คน ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค วันที่ 21 พ.ค. คาดว่าจะเปิดให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอมพร้อมได้พร้อมจุดอื่นๆ ในเดือน มิ.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า วัคซีนโควิด 19 เมื่อหายแล้วสามารถเป็นกลับซ้ำได้อีก ส่วนใหญ่จะเป็นหลัง 3 เดือนไปแล้ว ผู้ที่เป็นโควิด 19 แล้วจึงมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนหลัง 3 เดือนไปแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ศิริราช ชี้แนวโน้มโควิด 19 ยังไม่ดีขึ้น มีผู้ป่วยเต็มเกือบตลอดเวลา ขอให้ประชาชนร่วมใจกันฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐ, topnews

-ผศ.ดร.วรัญญู ครุจิต ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ ประโยค "วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุด" มาจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหลายคน สธ.ไทยไม่ได้พูดเอง ซึ่ง "วัคซีนที่ดีที่สุด" ไม่ได้หมายถึงวัคซีนตัวใดตัวหนึ่ง และ "ดีที่สุด" ไม่ได้หมายถึงประสิทธิภาพ เพราะผู้เชี่ยวชาญทุกคนบอกแล้วว่าประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดเปรียบเทียบกับกันไม่ได้ ทั้งนี้ วัคซีนแอสตราเซนเนกาป้องกันโควิดสายพันธุ์อินเดียได้สูงถึง 97.38%

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐ, topnews

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ เสาวภา ไชยวิชา พยาบาลรพ.ขอนแก่น ที่อาสาปฏิบัติหน้าที่ที่รพ.บุษราคัม โพสต์ภาพรถสกายเวย์ไฟฟ้า 4 คัน และรถยนต์ไฟฟ้า โฟล์คswagen สีเขียว ของ บ. ฮอปคาร์ จก. รวมทั้งรถกอล์ฟที่นำมาให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้ชาวเน็ตดีใจที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้ทำงานสะดวกขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

-จ.เชียงใหม่ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,132,878 คน พื้นที่ห่างไกลบนดอย นายอำเภอแม่แจ่มใช้กลยุทธ์แจกวัวทุกสัปดาห์ ให้ชาวบ้านเข้ามาฉีดวัคซีนให้ครบ 100% ได้รับกระแสตอบรับดี เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจเหตุผลที่ต้องฉีดวัคซีน ล่าสุดมีผู้บริจาควัวทำบุญวันเกิดเริ่มแจกตัวแรกมูลค่า 10,000 บาท สัปดาห์แรกเดือนมิ.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, mcot, ch.7

-กรมราชทัณฑ์ รายงานผู้ต้องขังติดเชื้อเพิ่ม 999 ราย อยู่ระหว่างรักษา 13,534 ราย โดยมีการติดเชื้อเพิ่ม 7 เรือนจำ อีก 4 เรือนจำไม่ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐ, topnews

-ก.คมนาคม เปิดเผยจำนวนผู้ให้บริการด้านหน้าด้านการคมนาคม-ขนส่ง ทั้งทางบก-น้ำ-ราง-อากาศ รวมกว่า 3.22 แสนคน รมว.คมนาคม มีกำหนดการลงพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ พร้อมรมว.สธ. วันนี้ (21 พ.ค.) ตรวจความพร้อมจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกรพ. ก่อนให้บริการตั้งแต่ 24-31 พ.ค. 2564 ที่สถานีกลางบางซื่อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ 77 kaoded

## ประเด็นข่าว

<p>-นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ รมว.สธ.แจ้งว่าหาก จ.ตรัง มีผู้ลงทะเบียนมาก สธ.พร้อมสนับสนุนวัคซีนให้อย่างเต็มที่ จึงขอให้ชาวตรังลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, springnews, nationtv)</p> <p>-นายกฯ โพสต์เฟซบุ๊ก กำชับเร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้ประกันตน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวได้โดยเร็ว โดยแนวทางการกระจายวัคซีน 1.สปส. ก.แรงงาน ร่วมมือกับภาคเอกชน และสปสข. ในการดำเนินการ โดยกลุ่มผู้ประกันตนอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง สธ.เป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมแล้ว 2.สปส.ประสานกับนายจ้างให้ส่งข้อมูลลูกจ้างที่จะฉีดวัคซีนเพื่อจัดสรรเวลาการฉีด ระยะแรกเน้นฉีดผู้ประกันตนใน กทม. ระยะถัดไป 9 จังหวัดเศรษฐกิจ และจังหวัดที่เหลือตามลำดับความเร่งด่วน 3.การฉีดวัคซีนใน กทม. มีจุดฉีด 45 แห่ง และจุดฉีดวัคซีนใน 9 จังหวัดเศรษฐกิจอีก 22 แห่ง</p> <p>-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เผยว่า การประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันนี้ (21 พ.ค.) จะพิจารณาขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.นี้</p> <p>-โฆษก ศบค. เผย กทม.ต้องการทีมสอบสวนโรคเพิ่มขึ้นเพื่อไปสอบสวนโรคเกือบทุกเขต และต้องการทีมฉีดวัคซีนซึ่งมีแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครทั่วไป ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน สำนักอนามัย กทม. ติดต่อที่ 064-805-2620</p> <p>-สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกฯ อนุญาตให้สื่อฯ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบฯ ได้วันที่ 24 พ.ค. โดยกำหนดสถานีโทรทัศน์ (TV) วันละ 2 ทีม สำนักข่าววันละ 2 คน และต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่วน จทบ. ขรก. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา</p> <p>-นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยหลังหารือกับ รมว.สธ. และอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยสธ.เตรียมจัดสรรวัคซีนสำหรับฉีดให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ ทัณฑสถานทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยกรมราชทัณฑ์และกรมควบคุมโรคร่วมกันจัดทำแผนฉีดวัคซีนเพื่อทยอยจัดส่งให้เรือนจำ/ทัณฑสถานต่อไป</p> <p>-รมว.พาณิชย์ เสนอกรม.ฉีดวัคซีนกลุ่มโรงงาน ชาเล้ง และตลาดสด เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องสัมผัสคนตลอดเวลา และได้รับการตอบรับว่าจะให้ ศบค.รับไปดำเนินการ</p> <p>-รมว.ศธ. เผยให้โรงเรียนในพื้นที่แดง-ส้ม ที่มีความพร้อมเปิดเทอมก่อน 14 มิ.ย. ได้ แต่ต้องปิดพร้อมกัน 15 ต.ค. ส่วนพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด สอนออนไลน์-ออนแอร์เท่านั้น</p> <p>-การนิคมอุตสาหกรรมฯ มอบชุด PPE 1,000 ชุด ให้กับสพฉ. ส่งต่อให้ทีมชุดปฏิบัติการพิเศษและผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงทีในสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>-ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศ คัดกรองเข้มแรงงานไทยและพนักงานบ่อนกาสิโนปอยเปตชาว ที่ทยอยเดินทางเข้ามา พบติดเชื้อ 25 ราย นำส่งรักษา</p> <p>-พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ติดโควิดหลังเข้าตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่หน้าห้อง อยู่ระหว่างรักษาตัว เผยไหม้โลงมีทั้งอยู่บ้านทำงาน ไปร่วมงานศพ</p>
---

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

## อันตรายจากเห็ดพิษ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนระมัดระวังการบริโภคเห็ดป่าซึ่งอาจเป็นเห็ดพิษ มีลักษณะคล้ายกับเห็ดระโงกขาวที่กินได้ แต่เห็ดระโงกพิษหรือเห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดไซตายซาก หรือไข่ห่าน รอบขอบหมวกไม่มีรอยขีด ผิวก้านเรียบหรือมีขนเล็กน้อย ถูงุ้มโคนรูปถ้วยแนบติดกับโคนก้าน เมื่อผ่าก้านดูจะมีลักษณะตัน ขณะที่เห็ดกินได้จะมีลักษณะกลวง หากไม่แน่ใจต้องหยุดนำมาปรุงอาหารทันที เพราะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หลังรับประทานเห็ดพิษ ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมนำตัวอย่างเห็ดพิษไปด้วย

## โรคหูดับ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-จ.พะเยา นายดำรงศักดิ์ ตาคำ อายุ 44 ปี ชื้อเนื้อหมูมาทำหูดับรับประทาน จากนั้นเกิดอาการเวียนศีรษะ อาเจียน 1 วัน 1 คืน กระทั่งเสียชีวิต เจ้าหน้าที่นำเนื้อหมูไปตรวจพบเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส ทำให้เกิดโรคหูดับ

-นางกัญญาณัฐ ศรีใจ นายกเทศมนตรี ต.จิม อ.ปง กล่าวว่า ขณะนี้พบผู้เสียชีวิตจากโรคหูดับโดยการรับประทานเนื้อหมูดิบทั้งสิ้น 3 ราย 2 รายเป็นชาวบ้านแบ่ง ม.5 ต.จิม อีก 1 ราย ชาวบ้านสันกลาง ม.8 นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยอาการวิกฤต 2 ราย รักษาที่รพ.ปงอีก 9 ราย จะรณรงค์ไม่ให้ชาวบ้านรับประทานเนื้อหมูดิบในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน

## ห้ามขายเครื่องดื่มออนไลน์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์กฎหมาย 4.0

-ตามประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มีความไม่ชัดเจนทั้งในด้านตัวกฎหมายและแนวทางในการบังคับใช้ อีกทั้งเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ อาจต้องพิจารณาระหว่างด้านเศรษฐกิจกับด้านสังคมให้เหมาะสม โดยอาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แต่อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งควรมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือภาคประชาสังคมร่วมแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อให้การตรากฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากได้รับการยอมรับจากประชาชน